

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://acc.mfa.go.th/th/content/ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปี

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง	ปานกลาง	กำหนดเกณฑ์การจัดทำขอบเขตงานและราคากลางที่ชัดเจน	<p>โครงการจ้างออกแบบและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงสำนักงานภายในกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินได้เชิญบุคลากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินมูลค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานภายในกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย โดยนำมูลค่าก่อสร้างมาคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๑๖,๙๓๐,๐๐๐.- บาท ดังนั้น ราคากลางค่าจ้างออกแบบที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรร (๔๙๙,๐๐๐.- บาท) คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ซึ่งไม่เกินอัตราที่กฎกระทรวงฯ กำหนด - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางได้ระบุวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างดังกล่าวไว้ในขอบเขตของงานของโครงการฯ
การประกาศเชิญชวน	ปานกลาง	เชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกได้ส่งหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอไปยังผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ (๑) บริษัท แพลน อาคิเด็ค จำกัด (๒) บริษัท อาร์เซน จำกัด และ (๓) บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด - สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการข้างต้นรับทราบถึงมาตรการป้องกันการรับสินบนของกระทรวงฯ โดยหากผู้ประกอบการหรือบุคลากรภายนอกสงสัยว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับสินบน สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำหรือร้องเรียนผ่านกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงฯ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การเสนอราคาโครงการโดยบริษัท	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีบริษัทเข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท แพลน อาคิเด็ค จำกัด - คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้วปรากฏว่า บริษัทยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง - สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการรับสินบนของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญให้ยื่นข้อเสนอและบุคคลภายนอกอื่น ๆ - สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท แพลน อาคิเด็ค จำกัด จากเอกสารประกอบการเสนอราคาแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงในบันทึกรายงานผลการพิจารณาว่า คณะกรรมการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้รับงานจ้าง
การบริหารสัญญา	ปานกลาง	เผยแพร่แผนบริหารสัญญาเพื่อความโปร่งใสและกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	<p>สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการรับสินบนของคณะกรรมการจากทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญให้ยื่นข้อเสนอและบุคคลภายนอกอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง : https://processm.gprocurement.go.th/ และเว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.mfa.go.th/th/content/ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ-๒๓๘?page=๕d๘๓๒๓๔ce๙๐๒๙๔๓๒๗๒๓๙๖c๘๓&menu=๕d๕bd๓ca๑๕e๓๙c๓๐๖๐๒๑๕๓๘ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำสัญญา และจะเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาต่อไป